



Pharma News Exclusive

ปี 2553 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม



สารจากคณบดี...

เรียนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตทุกท่าน

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้เข้ามาปฏิบัติการในคณะเภสัชศาสตร์เป็นการตรวจสอบปกติภายในรอบเวลา 5-10 ปี ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด จากการที่ได้รับรายงานด้วยวาจาจากนั้น ทางคณะของเราก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆได้ในระดับที่ดี จะมีบกพร่องบ้างก็เนื่องจากรายละเอียดของระเบียบด้านการเงิน มีมากและบางครั้งอาจไม่เอื้อต่อการปฏิบัติในงานประจำวัน อย่างไรก็ตามเมื่อระเบียบระบุไว้ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงอาจเกิดความไม่สะดวกบ้างในการปรับเปลี่ยนวิธปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนี้ ทางคณะเองก็ต้องควบคุมดูแลด้านครุภัณฑ์ให้รัดกุมมากกว่าเดิม รวมถึงการระบุนความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น ซึ่งก็ได้เริ่มมีการดำเนินการขึ้นแล้ว ในด้านการทำกิจกรรมด้าน GMP PICS ขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกโครงการย่อย ผมเองได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินการเรื่องนี้ในบางโรงงานยาและได้รับข้อฝากมาว่าให้ผลิตบัณฑิตเภสัชกรมาให้สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งให้มีความคิดที่กว้างขวางขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบของธุรกิจได้ จึงเป็นโจทย์ของคณะที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น ซึ่งเราเองก็จะมีดำเนินการในการสัมมนาคณะที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็มีการพูดถึงการปรับค่าเรียนของนิสิตให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น แต่ต้องระบุให้ได้ว่า ถ้าจะขึ้นค่าเล่าเรียนก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าได้เพิ่มคุณค่าอะไรให้กับผู้เรียน ซึ่งก็คงมีการคำนวณและการบ้านที่คณะและมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการต่อไป ดังนั้นหากมีการขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือยุ่งยากบ้างก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าขอรับ สำหรับเดือนนี้ขอแจ้งข่าวเพียงเท่านี้ครับ พบกันใหม่เดือนหน้าครับ

Upcoming Events

วันที่ 6-7 มีนาคม 2553 ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 ให้แก่บัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 10 ณ พัฒน์ดอดจรัสอร์ท จ.นครนายก



ภายหลังจากที่ได้มีการอบรมในเรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ทางร้านยาของเราได้เปิดให้บริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แล้วอย่างเป็นทางการ บุคลากรและนิสิตที่มีญาติมิตรหรือเพื่อนพ้องที่ประสงค์จะเลิกบุหรี่เชิญใช้บริการได้ฟรีค่ะ

มุขแลกเปลี่ยน

สาวน้อยวัยใส น้องใหม่ปี 4 (น.ศ.ธัญนันท์ ตั้งศิริวงศ์) มาพูดคุยกับเราเรื่อง การเรียนการสอนอย่างไรที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขในการเรียนค่ะ



“หนูคิดว่าต้องให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงให้มากที่สุด เรียนแต่เนื้อหาแล้วบางทีก็ลืมไปหมด ถ้าได้ฝึกปฏิบัติหรือใช้งานจริงจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นและจำได้ค่ะ ... ที่คณะเรา บรรยากาศดี เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่ต่างจากนิสิตมาก ทำให้พวกหนูกล้าซักถาม ส่วนอาจารย์ผู้ใหญ่อะไรก็ความเป็นกันเองดีค่ะ ... อยากให้อาจารย์ไม่ทำทาน่ากลัวเวลาที่หนูถามค่ะ เพราะเวลาหนูสงสัยหนูก็อยากถามอาจารย์ เพราะอาจารย์รู้จริง แต่หนูกลัวเวลาถามแล้วอาจารย์ทำทาน่ากลัวตามคำถามที่ไม่ฉลาด ... หนูรู้สึกดีที่เวลาทำแลปมีคณาจารย์แล้วอาจารย์ยังอยู่ด้วย นิสิตหัวขี้ขลาด อาจารย์ก็ทนหัวขี้ขลาด ... น้องใหม่ ฝากคำอวยพรตรุษจีนและวาเลนไทน์ไว้ด้วยนะค่ะ “ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง อยู่สอนพวกหนูไปนานๆ สามารถสร้างเด็กให้เป็นเภสัชกรที่ดีค่ะ และขอให้เพื่อนๆทุกคนสอบผ่าน พากันพักผ่อนพักผ่อนหน้าไปได้อีก”

สรรทานาเล่า

วันที่ 31 ม.ค. 2553 ที่ผ่านมา อาจารย์ นัยนา สันติยานนท์ เป็นหัวหน้าทีม นำนิสิตคณะเภสัชศาสตร์และนิสิตคณะอื่นซึ่งอยู่ชมรมพุทธศาสตร์ ไปทำกิจกรรมในโครงการกำลังใจแค้นใคร่ที่พึ่งผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายและหญิง นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งนำสิ่งของที่ผู้มีส่วนบริจาค และเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด

7,302 บาท รวมทั้งยาจากร้านยาคณะฯ ไปมอบให้ทางสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งทางสถานสงเคราะห์ฯเองได้ขอบคุณและเชิญชวนให้ไปเยี่ยมชมในโอกาสต่อไป และฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่ายังมีความต้องการยาและเวชภัณฑ์อีกมาก โดยเฉพาะ กลุ่ม วิตามิน และ แคลเซียม ค่ะ...



ถะนะ..อย่าทิ้งขยะในท้องเรียน

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเภสัชฯ ตลอดจนนิสิตเภสัชศาสตร์ทุกท่าน ร่วมรณรงค์บอกต่อ “อย่าทิ้งขยะในท้องเรียน” ..ท้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน หลีกเลี้ยงทิ้งขยะนะจ๊ะ..

สรรทานเล่า

ผศ.สถาพร นำทีมคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ GMP ของ PIC/S Module 1: Quality Management Systems ในวันที่ 25-27 มกราคม และ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ



รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตใช้ทางเดินข้ามไปหอสมุดองค์รักษ์ที่ทางคณะจัดทำไว้ให้ บริเวณตรงข้ามสระน้ำหลังคณะ โดยเส้นทางเดินจะผ่านคณะสหเวชศาสตร์ ไปจนถึงหอสมุด...

ขอแสดงความยินดีเนื่องในเด็อนแห่งรัก...

...กับพี่เอ เปรมจิตร ชนะมาร ที่จะเข้าพิธีมงคลสมรสสมรสกับคุณอาร์ท ปาริยากร แก้วเจริญ หลังจากคบหาดูใจกันมา 4 ปีในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ บ้านวังบัว อ.บ้านนา จ.นครนายก ขอให้มีความสุขมากๆ รักกันให้แน่นแสนนาน และมีทายาทมาให้ช่วยอุ้มไว ๆ ค่ะ



สละสัต..แล้วค่ะ...

เรื่องนี้ (ดี)..ต้อง ข ย 1 ย นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปี 3 กับความดีที่



นำชั้นชม นสท. วรรณดา แสงเปี่ยม พบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เจ้าของลืมไว้ ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 บริเวณข้างห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม และนำมาส่งที่ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึ่งต่อมานิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปี 5 ผู้เป็นเจ้าของได้มาคิดต่อรับคืนในภายหลัง ...ขอเสียงปรบมือและเสียงชื่นชมกับความดีของ นสท. วรรณดา ที่นำของมีค่าส่งคืนเพื่อหาเจ้าของค่ะ...

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

- คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
 - กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 - ภาควิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา / พยาธิวิทยา
 - จุลชีววิทยาทางการแพทย์
 - กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมจำนวน 1 อัตรา
 - เภสัชพฤกษศาสตร์
 - กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
 - อาจารย์ปฏิบัติการวิชาชีพประจำแหล่งฝึก (คะแนนเฉลี่ยปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 ดูรายละเอียดจากหน้าเวบไซด์ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือโทรติดต่อทางมหาวิทยาลัยโดยตรง)
- โรงพยาบาลวารินชำราบ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2553 ตำแหน่ง เภสัชกร อัตราค่าจ้าง 12,000 / เดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆที่ได้รับ เมื่อรวมแล้วจะได้ประมาณ 25,000 บาท) จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ.กัญญาดา หรือ ผศ.ภัทราวดี โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2553

Pharm-Excellence



ผศ.ดร. วีระศักดิ์ สามี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "MOLECULAR MODELING STUDIES OF CHROMONE DERIVATIVES AS ANTIFREE-RADICAL AND ANTICANCER AGENTS" ของ น.ส. นฤมล โพธิ์ศรีทอง นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



ผศ. ดร. พรรณนิภา อ่อนิษฐาภิชาติ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและพัฒนาข้อสอบสภาเภสัชกรรม ประจำปี 2552 และเชิญประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผศ. สุวิมล ชุ่มภู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเภสัชกรรม สำนักอนามัย เรื่อง "การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และภาวะให้นมบุตร" ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมดวันนา กรุงเทพฯ



ภก. พงศธร มีสวัสดิ์ธรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "Drug interaction in pain management and NSAID" ในวสันต์ครั้งที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Pharma News Exclusive เป็นข่าวสารรายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานทุกคนในคณะฯ ท่านสามารถเสนอแนะหัวข้อและส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ที่ทีมงานทุกคน

ขอขอบคุณ : คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ทีมงาน : รศ.กัญญาดา อนุวงศ์, อ.ดวงรัตน์ ชูวิสิษฐกุล, คุณรมิตา พุกพูน, คุณวริศรา พุ่มชุมพล, คุณสุนันทา มูลศรี, และคุณเนศา อุบลทิพย์